

MC - ดุติ แม็ตลาดอาจจะมัววุ่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีสจั่วหัว...

เห็นตลาด หรือ SET Index ที่แก่งๆ มา 4 วัน หลังจากทีลงแรงๆ ในก่อนหน้านั้น แรกๆ ก็ดูเหมือนจะพักตัว เพราะมีการแก่งแคบๆ ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าแนวรับที่มีนัยสำคัญที่ 1540... คือ เอาว่าไม่ต่ำกว่า 1540 สัญญาณจากเครื่องมืออ่านแนวโน้ม ก็ยังไม่เสียหายอะไรมากเลยนะ เพียงแค่อรให้ผ่านกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ Neck Line ของรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่จะกลับตัวได้ แต่ดูจากอาการวันศุกร์แล้ว อาจจะเกิดอาการว้าวุ่นหน่อยๆ เหมือนกันนะ... หลายๆ ท่านก็คาดหวังไว้แยะลำบากว้าวุ่นกันเลยทีเดียว และเหนือเมฆก็คาดว่าจจะจบคลื่น 4 ไว้แล้วเสียด้วยลิ ลำบากว้าวุ่นเลยเหมือนกัน แต่เอาเป็นว่า การแก่งตัวอย่างไร ถ้าสัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้มยังไม่เสีย และ ภาพของโครงสร้างการแก่งตัว ที่คาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบการกลับตัว ยังอยู่ใน Pattern เดิมได้อยู่แน่ๆ ยังไงเสีย เราก็ต้องว่ากันไปตามสัญญาณไว้ก่อนแหละนะ... ถ้าจะเอาระดับของดัชนี ก็ 1540 นี้แหละ อย่าต่ำกว่าก่อนเป็นอันว่าใช้ได้ อ้าว แล้วถ้าต่ำกว่าล่ะ จะต้องทำไง ก็ต้องกล่าวว่า อาจจะหนักใจของนักเก็งกำไรระยะสั้นหน่อยและ เพราะอาจจะมึลแรงๆ สู่ระดับ 1520 ได้ในระยะเวลาไม่นานนัก อาจจะวันสองวันลงถึงเลยก็ได้ ส่วนนักลงทุนที่มองยาวๆ หน่อยนั้น ก็อาจจะยังไม่กังวลหรือว้าวุ่นเท่าไรหรอก เว้นแต่จะต่ำกว่า 1520 ลงไปอีกนั่นแหละนะ ทั้งตลาดเลยแหละทีนี้ จะต้องว้าวุ่นกันหนักแน่ๆ... เพราะเงื่อนไขเดิมๆ จะกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกครั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขในเชิงลบนั่นแหละนะ... เอาว่า สัปดาห์นี้ 1540 อย่าหลุดเป็นพอ แล้วรีบผ่าน 1560 ให้ได้ จะดี

ดูตามเกม...

จะเป็นเกมของหุ้นการเมืองอะไรหรือเปล่าไม่ขอคาดเดา เอาเป็นว่า ดูเกมแล้วเหมือนอยากจะเล่นทางขึ้นอีกซักกรอบ หรือ ดีมีดี ก็อาจจะมึรอบยาวๆ ให้ได้ลู่หน่อยเหมือนกันนะ

- แนวรับ : ...13.4-13.2 เน้นไม่ต่ำกว่า 13.0 ไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ...16.5-17.0 หรือยาว ๆ หน่อย มีลุ้น 20.0

Price Chart...(MC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MC... เป้าหมายที่ว่ามาข้างต้นนั้น จะดูมาจากโครงสร้างใหญ่ๆ ทั้งหมด ซึ่งคาดว่า มีโอกาสจะลู่ขึ้นไปได้ เพราะตัวรูปแบบโครงสร้างการแก่งตัวในระยะสั้น ยังมีทิศทางที่ยังน่าลู่จะขึ้นต่อเนื่องได้อยู่ และตัวรูปแบบของสัญญาณจาก MA. นั้น ก็เริ่มจะมีแนวของการขึ้นยาวๆ จากภาวะของการเป็นกระทิงในกลุ่ม MA. นั้นเอง... ดังนั้น ราคาที่ไม่ต่ำกว่า 13.0 ก่อน ยิ่งก็ยังคงน่าซื้อเก็งกำไร หรือ ซื้อเล่นรอบยาวๆ ก็ได้ แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นการขึ้นได้ทุกวันที่ได้นะ ถ้าจะดูจากวันศุกร์ จะเรียกว่า มีการขึ้นแรง ก็ได้ ซึ่งแปลว่าวันนี้ จะพักตัวซักวัน ก็ไม่ผิดอะไร ขอแค่อย่าแก่งลงมาต่ำกว่า 13.0 (จริงๆ เล่นยาวๆ ลู่ได้ถึง 12.5 ก็ได้นะ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน